

รายงานการประชุม  
 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์  
 ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๔  
 ประชุมเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์  
 \*\*\*\*\*

**ผู้มาประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายณรงค์ แซ่ไข่	นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์		
๒.	นายสุเทพ ฤทธิรัตน์	รองนายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์		
๓.	นายสุทธิรักษ์ มั่นคง	รองนายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์		
๔.	นายตรี วิสุทธิคุณ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
๕.	นางสาวสุนิษา เทเวเดช	เลขานุการนายกเทศมนตรี		
๖.	นางจาร์วิวัฒน์ กุลเจริญ	ปลัดเทศบาล		
๗.	นายพรเทพ เพชรอนันต์	รองปลัดเทศบาล		
๘.	นางจิระวรรณ รุ่งฤทัยวัฒน์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล		
๙.	นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๑๐.	นางสาวโสภา จันทรแก้ว	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๑๑.	นางธิดารัตน์ ชูแก้ว	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา		
๑๒.	นายวีรวัฒน์ สุภาวีระวัฒน์	หน. ฝ่ายแบบแผนฯ		
๑๓.	นายประสิทธิ์ วัตศรี	หัวหน้าฝ่ายปกครอง		
๑๔.	นายทักษิณ สุทธิเจริญ	หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน		
๑๕.	นางเดือนเพ็ญ รีบุตร	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง		

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายจรณิศร์ ลักษณะนาวิบูลย์กุล	นิติกรชำนาญการ	จรณิศร์ ลักษณะนาวิบูลย์กุล	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นางจาริวัฒน์ กุลเจริญ  
ปลัดเทศบาลฯ

เรียน นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ผอ. กองทุกกอง และหัวหน้าฝ่าย  
ทุกท่าน ระเบียบวาระการประชุมมีทั้งหมด ๔ วาระ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน  
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) วาระที่ ๒ การติดตามงานภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
ก็มีสำนักปลัดฯ กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ วาระที่ ๔  
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้ว กราบเรียนเชิญท่านนายกฯ ได้เปิดการ  
ประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปค่ะ

นายณรงค์ แซ่เซ่  
นายกเทศมนตรี

สวัสดียามเช้าวันศุกร์ครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขภาพร่างกายแข็งแรง ผมเตรียม  
ข้อมูลไว้แล้วเพื่อจะได้พูดคุยกัน ผมอยากให้ทุกคนที่อยู่ในเทศบาลตำบลร้อนพิบูลย์  
มาทำงานด้วยรอยยิ้ม ไม่เครียด ก่อนเข้าประชุมก็ได้คุยกับปลัดฯ ก็ไม่เครียด ยิ้ม  
กันบ้างจะได้สดชื่นครับ คุณธนิศร์มาหรือเปล่าครับ เชิญคุณธนิศร์ด้วยครับเรา  
จะคุยกันในเรื่องที่ไม่เครียดก่อน ซึ่งการทำงานร่วมกัน การให้กำลังใจกันสำคัญ  
ที่สุด มีปัญหาที่ปรึกษาหารือกัน สิ่งใดถูกต้องก็ดำเนินการ สิ่งใดที่ผิดก็มาแก้ไขกัน  
แลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถกัน และดำเนินการได้ ผมในฐานะผู้นำคณะ  
ผู้บริหาร ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ เพื่อพัฒนาและดูแลในทุก ๆ ด้านของเทศบาล  
ตำบลร้อนพิบูลย์ นโยบายด้านที่ ๑ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้านที่ ๒  
สาธารณสุข สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านที่ ๓ ความปลอดภัยใน  
ชีวิตและทรัพย์สิน ด้านที่ ๔ การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้านที่ ๕ การ  
ปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ด้านที่ ๖ การบริหารงานกิจการ  
เทศบาลตำบลร้อนพิบูลย์ ทั้งหมด ๖ ด้าน นโยบายของผมนั้น ๑. สิ่งได้สั่งการ  
ไปแล้ว ทำสิ่งใดอยากให้มีผลเร็วทันใจ ด้วยประสบการณ์ของผม จากที่เคย  
เป็นผู้บริหารมาแล้ว สิ่งใดที่คณะผู้บริหารชุดเก่าได้ปฏิบัติไว้ดีอยู่แล้ว ก็ขอให้ปฏิบัติ  
ต่อไป แต่สิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ปฏิบัติไม่ดีไป เราต้องเอามาคิดว่าเราต้องเอาสิ่งที่ผิดมา  
แก้ไข ทำในสิ่งที่ถูก เพื่อให้มีสิ่งที่ดี ๆ มาพัฒนาองค์กรของเรา ผมได้รับการ  
เลือกตั้งเข้ามา และความหวังของผม คือ การพัฒนาองค์กร เทศบาลฯ ของเรา คือ  
บ้านของเรา ผมเปรียบเสมือน พ่อ ส่วนปลัดฯ เปรียบเสมือน แม่ ซึ่งผมได้รับ  
นโยบายจากประชาชน และมาบริหารนโยบายเพื่อชาวบ้านทั้ง ๖ ด้าน

เมื่อวาน คุณธนิศร์ได้นำเอกสารการประเมิน ITA ซึ่งได้ข้อมูลการประเมิน  
มาจากพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และผมได้พูดคุยกันกับคุณธนิศร์  
ในเรื่องคะแนนการประเมิน ปรากฏว่าคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ อยากให้คุณธนิศร์ได้  
พูดคุยในเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังครับ

นายธนิศร์ ลักษณะวิบูลย์กุล

เรียน ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และพี่ ๆ พนักงานเทศบาลทุกท่านครับ ผล  
คะแนนการประเมิน ITA มีการประเมินในทุก ๆ ปี ปีที่ผ่านมาทาง ปปช. ได้ส่ง QR  
โค้ดมาให้ และจะมีการให้แต่ละกองทำแบบประเมินดังกล่าว ซึ่งมี ๓ ส่วน คือ  
๑. บุคคลภายในเทศบาลฯ ๒. บุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการของแต่ละกอง โดย

วิธีการคุ้มครองประเมินให้ ๓. การเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และทาง ปปช. ก็ จะนำข้อมูลทั้ง ๓ ส่วน มาประมวลผลขององค์กรของเรา ซึ่งมี ๑๐ หัวข้อ คือ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ การแก้ปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงการทำงาน การเผยแพร่ข้อมูล และการป้องกันการทุจริต โดยทั้ง ๑๐ ด้านนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คะแนนในส่วนที่ได้มากที่สุดคือ การปฏิบัติหน้าที่ ของเทศบาลฯ เราได้คะแนน ๙๓.๗๑ เปอร์เซนต์ ส่วนคะแนนที่ได้น้อยคือ การ ป้องกันการทุจริตได้คะแนน ๐ เปอร์เซนต์ คือไม่ได้คะแนนเลย คะแนนโดยรวมใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งหมดทั้งเทศบาลฯ ที่ได้คือ ๔๗.๘๖ คะแนน ตัดผลคะแนน มาแล้ว คือได้ F ครับ ขอขอบคุณท่านนายกฯ ครับ

**นายณรงค์ แซ่ใช้  
นายกเทศมนตรี**

ขอบคุณคุณธนิศร์นะครับ ที่ได้ให้ข้อมูล อย่างเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ ๙๓.๗๑ เปอร์เซนต์ คะแนนได้เกือบ ๑๐๐ เปอร์เซนต์ แต่เรื่องการป้องกันการ ทุจริตไม่มีคะแนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดที่ได้ประเมิน ๑๘๖ องค์กร องค์กรของเราอยู่ในลำดับที่ ๑๘๑ ซึ่งอยู่ในลำดับท้าย ๆ เรื่องที่เราต้องปรับปรุงคือ เรื่องของการทุจริต ก็ขอฝากในแต่ละกอง/ฝ่ายด้วย ซึ่งผมได้เข้ามาเป็นผู้บริหาร ๒ -๓ สมัยแล้ว การบริหารของผมเน้นในเรื่องของการทำงานที่โปร่งใส ยึดหลัก ธรรมาภิบาล ยึดหลักคุณธรรม นิติธรรม ขอให้ผอ. ทุกกอง/ฝ่าย และน้อง ๆ ทุก คนมีความเชื่อมั่นในตัวผม ผมไม่สั่งให้คุณทำในสิ่งที่ผิด ให้ทุกท่านทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีความเป็นธรรม ยึดหลักกฎหมาย ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลฯ เราได้ คะแนน ๑๘.๒๕ เปอร์เซนต์ ถือว่าตกไป เพราะฉะนั้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จะต้องโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการ ทำงาน ขอให้ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ ช่วยแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ทราบกันด้วย ซึ่งเทคโนโลยีของเทศบาลฯ อย่างอินเทอร์เน็ต เสี่ยงตามสาย เรามีความพร้อมเสมอ ๘๐ เปอร์เซนต์เลย ไข่ม้อยครับปลัดฯ

**นางจาริวัฒน์ กุลเจริญ  
ปลัดเทศบาลฯ**

เรียน ท่านนายกฯ ค่ะ เรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระบบเว็บไซต์ ของเทศบาลฯ ยังไม่สามารถตอบโจทย์ ITA บางหัวข้อได้ สำหรับหัวข้อการป้องกันการ ทุจริตที่มีคะแนนน้อย จะต้องอาศัยให้คุณธนิศร์ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร และอาจจะให้คุณธนิศร์ให้ความรู้กับพี่ ๆ น้อง ๆ ในการดำเนินการที่ยังขาดตก บกพร่องอยู่ และบางคนเมื่อได้รับ QR โค้ช แต่ไม่สนใจ ละเลย ไม่ให้ข้อมูล คะแนนที่ได้มาจึงอาจจะน้อย ต่อไปที่จะแก้ปัญหานี้คือ การรวมกลุ่มกันแล้วมา ดำเนินการตามขั้นตอน จนเสร็จสิ้นในขั้นตอนยืนยัน ซึ่งเป็นการควบคุมกลุ่มคน ภายในองค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามเป้าหมาย ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ และ อยากให้คุณธนิศร์ได้ให้ข้อมูลแนะนำเพิ่มเติมค่ะ

**นายธนิศร์ ลักษณะวิบูลย์กุล**

การนำข้อมูลของบุคคลภายในจะมีการกำหนดเป็นสัดส่วนเปอร์เซนต์ อย่าง ของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ มีจำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตาม ภารกิจ รวมทั้งหมดก็คน แล้วจะกำหนดจำนวนขั้นต่ำว่าควรเป็นเท่าไร เช่น

๘๐ คน ขึ้นต่ำควรตอบแบบสอบถามจำนวน ๓๐ คน เป็นต้นครับ ซึ่งในระบบก็จะบอกไว้

นายณรงค์ แซ่ใช้  
นายกเทศมนตรี

การตอบแบบสอบถาม ITA นี้เราตอบในโทรศัพท์ที่ได้ ซึ่งข้าราชการและพนักงานจ้างรวมแล้วเกือบ ๑๐๐ คน เป็นการประเมินให้กับองค์กร ถือว่ามีประโยชน์และสำคัญมาก และผมเองก็อยากให้ข้าราชการได้มีการประเมินคณะผู้บริหารด้วย ผมอยากให้ช่วยกันบอกกล่าว บางสิ่งผมก็ไม่รู้ในเรื่องระเบียบฯ , กฎหมาย ผมอยากเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้มีข้อเสนอแนะสิ่งดี ๆ เสนอมาให้กับองค์กร เป็นประโยชน์กับชาวบ้าน การดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามสายงานของผู้บังคับบัญชา เพราะผมเห็นว่าการสั่งการงานของแต่ละกองยังไม่สมบูรณ์ เพราะเราต้องการให้งานออกมามีประสิทธิภาพ คุ่มักงาน ตอนที่เหนื่อยมากคือกองช่าง เพราะ ๘ ปี ที่ผ่านมาไม่ได้ทำงานตามโครงการที่วางไว้ ซึ่งนายกฯ วิฑูรย์เดชเดช ได้เคยคุยกับผมไว้ว่าการจะทำโครงการฯ ไດ ๆ ควรจะเขียนโครงการฯ ไว้ให้เสร็จ เมื่อมีงบประมาณที่จัดสรรแล้ว เราก็สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญ กองช่างจึงต้องเหนื่อยหน่อยในช่วง ๒ เดือนนี้ และคุณทักษิณ ที่รับผิดชอบงานเรื่องแผนงบประมาณฯ ซึ่งต้องมีการประสานงานกันระหว่างกอง/ฝ่าย

ต่อไป เรื่องของทรัพย์สินของแต่ละกอง มีอะไรบ้าง ผมอยากทราบ เช่น รถ เครื่องจักร ฯลฯ ให้ทำบันทึกฯ มาให้ผมทราบ สิ่งไหนที่ชำรุดก็ให้จำหน่ายเสีย บางที่เราซื้ออุปกรณ์ เครื่องใช้มาใช้ แต่ไม่มีการดูแล หรือไม่ได้ใช้ เช่น กองสาธารณสุขฯ มีรถจักรยานยนต์ ๒ คัน ซื้อเมื่อปีที่แล้ว แต่ไม่ได้ใช้กัน ผมเลยมีนโยบายให้นำรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมาเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง และติดเครื่องเสียง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ สื่อสารกัน ให้เป็นประโยชน์ต่อไป เช่น การประชาสัมพันธ์ของงานป้องกันฯ ครั้งที่แจกน้ำให้กับประชาชน มีการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึง การใช้ทรัพย์สินของทางราชการต้องช่วยกันดูแล รักษาครับ

รองปลัดฯ ไม่ได้เข้าประชุม ๒ - ๓ ครั้งแล้ว เมื่อประเมินการทำงานก็ต้องดูกันในเรื่องของการทำงาน การปฏิบัติหน้าที่เป็นหลัก ผมมาจากการเลือกตั้ง แต่ละคนที่ทำงานร่วมกัน ผมไม่เกี่ยวกับคุณเป็นคนของใคร ผมไม่เลือกปฏิบัติ

เรื่องของการใช้รถในการปฏิบัติราชการ ผมใช้รถส่วนตัวผมมาตลอด นอกจากจะมีเหตุจำเป็นจริง ๆ จึงจะใช้ และอีกเรื่องคือ อยากให้ทุกกองสรุปยอดเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณว่าคงเหลือเท่าไร เชิญท่านปลัดฯ ได้ชี้แจงกับกอง/ฝ่ายด้วยครับ

นางจาริวัฒน์ กุลเจริญ  
ปลัดเทศบาลฯ

นำเรียนท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปีก่อน ๆ เราจะมีเงินเหลือจ่าย แต่ปีนี้ด้วยภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ อาจจะมีเงินเหลือน้อยกว่าปีที่ผ่านมา มียอดงบประมาณได้นำเรียนท่านนายกฯ ไปก่อนหน้านี้อแล้ว และอยากให้ทุกคนได้ตรวจสอบค่าใช้จ่าย ก่อนไตรมาสที่ ๓ นี้ เช่น เงินเดือน ค่าน้ำ

ค่าไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายประจำ แต่ให้ดูในเรื่องเงินที่เหลือจ่าย สิ่งที่ไม่จำเป็นต้องจ่าย มาผนวกกับกองคลัง เพื่อดูว่าเรามีเงินเหลือจ่ายหรือไม่ เพราะคณะผู้บริหารอยากจะทำให้มีการจัดซื้อรถขยะสัก ๑ คัน ซึ่งมีความจำเป็น เร่งด่วนที่จะต้องใช้งบประมาณตามมาตรฐาน รถขยะ ๖ ล้อใหญ่ ใช้ราคาตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์กรมบัญชีกลาง ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ปลัดฯ อยากให้ทุกคนช่วยเหลือกัน เพราะเรามีรถขยะใช้ได้เพียงคันเดียว แต่ไปเก็บขยะในพื้นที่ทั่วประเทศบาลฯ ใช้รถถึง ๓ รอบ รถจึงใช้งานหนัก จึงขอรบกวนให้ทุกกอง/ฝ่ายได้ดูในเรื่องงบประมาณว่ามียอดเงินตัวใดบ้างที่ไม่มีการใช้จ่ายแล้วใน ๓ เดือนข้างหน้านี้ และปลัดฯ จะได้โอนเงินในเดือนสิงหาคมนี้ ไม่เกินวันที่ ๑๕ นี้ เพื่อเข้าสภาฯ นำเสนองบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขออนุมัติยุติไปด้วย ผাগคุณจิระวรรณในส่วนค่าใช้จ่ายของสำนักปลัดฯ ขอขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ

นายณรงค์ แซ่ใช้  
นายกเทศมนตรี  
นางจารีวัฒน์ กุลเจริญ  
ปลัดเทศบาลฯ

เรื่องของสถานธนาบาลเป็นอย่างไรบ้างแล้วครับ

ก็น่าสำเร็จแล้วค่ะ แต่ที่ล่าช้าเพราะเรามีการเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่ และทาง จสท. ต้องการประวัติของท่านนายกฯ เพิ่มเติม ซึ่งต้องมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒-๓ แห่ง และเอกสารได้ส่งกลับมายังเทศบาลฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้รวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งให้กับ จสท. และต้องรอให้ทาง จสท. เข้าที่ประชุมพิจารณาอนุมัติของเทศบาลฯ เรา ซึ่งท่านนายกฯ มีญาติที่สามารถประสานงานให้ได้รวดเร็วขึ้นอีกทางหนึ่ง เราได้ทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะกองช่างดำเนินการในเรื่องแบบแปลน กองคลังดำเนินการในเรื่องงบประมาณ สำนักปลัดฯ รวบรวมเอกสารจัดส่งและประสานงานกับ จสท. จึงขอฝากท่านนายกฯ ได้ติดตามเรื่องสถานธนาบาลด้วยค่ะ

นายณรงค์ แซ่ใช้  
นายกเทศมนตรี  
นางโสภา จันทร์แก้ว  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ครับ ขอขอบคุณท่านปลัดฯ ญาติที่ได้ประสานให้เดินทางไปที่กรมฯ แล้วเร็ว ๆ นี้ น่าจะอนุมัติ

ตามขั้นตอนระเบียบฯ ของงานพัสดุ ข้อที่ ๒๑ การจัดซื้อที่ไม่ใช่การจัดจ้าง ให้แต่งตั้งกรรมการตรวจคุณลักษณะ ให้จัดทำ TOR และสืบราคา ซึ่งเป็นขั้นตอนของพัสดุ สเป็กของสิ่งของ ทางกองฯ จะเป็นผู้กำหนดให้ชัดเจน แล้วมาแจ้งกับพัสดุ พักพัสดุจะไปสืบราคาตามสเป็กที่วางไว้

นายณรงค์ แซ่ใช้  
นายกเทศมนตรี

สรุปว่า กองเป็นผู้จัดทำ TOR หรือกำหนดคุณลักษณะ และให้กองคลังสืบราคานะครับ จับผิดตนเองก่อน ก่อนที่จะจับผิดผู้อื่น เอาผิดมาเป็นครู เอาความกตัญญูมาเป็นตัวอย่าง คนจีนถือว่าความกตัญญูสำคัญมาก ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้อยากให้ทุกคนยึดถือเรื่องความกตัญญู ความทุกข์มีเพื่อฝึกความอดทน ปริญาชีวิตของผมผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ไม่ก้าวก่ายหน้าทีของผู้อื่น ให้อยู่ในระเบียบฯ ในระบบขององค์กร แล้วจะมีความสุข นโยบายของผมคือ ทำงานให้มีความรักใคร่กัน เคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน อยากให้ทุกคนพัฒนาตนเอง ผมจะเป็นขวัญและกำลังใจ คุณเดือนเพ็ญมีอะไรหนักใจในเรื่องงานบ้างมั๊ยครับ มีอะไรพูดคุยแนะนำกันได้เลยครับ มีสิ่งใดตกติดกับ

ผมได้ ถ้าเขาไม่รักเราก็ไม่มาเตือนเรา เราอย่าไปโกรธเขา ให้ถือว่าเขาเป็นครู อยู่ร่วมกันต้องมีน้ำใจกัน อยู่กันสบาย ๆ มีความสุข ความหวังของผมคือ อยากให้ชาวบ้านมีความสุข เข้ามาทำงานครั้งนี้ก็อยากให้เทศบาลตำบลร้อนพิบูลย์มีการพัฒนาที่ดีขึ้น เป็นที่เชิดหน้าชูตาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยากส่งเสริมให้ข้าราชการมีชีวิตราชการที่ดีขึ้น ไม่อยากให้หวาดระแวงผม ว่าเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก ซึ่งตัวผมไม่มีพฤติกรรมเช่นนั้น ผมยินดีช่วยทุกคนให้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องครับ ต่อไปคุณธิดารัตน์มีอะไรบ้างครับในเรื่องของงานกองการศึกษา

นางธิดารัตน์ ชูแก้ว  
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

ในส่วนของกองการศึกษา มีในเรื่องของการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ซึ่งมีหนังสือจากจังหวัดฯ ให้รณรงค์ใส่ชุดขาวในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ กรกฎาคมนี้ การหล่อเทียนพรรษาไม่สามารถทำได้ ก็มีการจัดบอร์ดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ณ บริเวณชั้น ๑ ของสำนักงานเทศบาลฯ ค่ะ

นายณรงค์ แซ่ไข่  
นายกเทศมนตรี

ก็มีเรื่องของการทาสีรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่อยากฝากทางกองการศึกษา ซึ่งควรทาสีให้สวยงามก่อนการเปิดเทอม โดยให้คนงานกองสาธารณสุข ช่วยกันทาสีรองพื้นก่อน และทาสีอื่น ๆ ให้มีสีที่สวยงาม และควรมีการตัดแต่งต้นไม้ให้เรียบร้อย

ต่อไปเรื่องของศูนย์ดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงต้องมีความพร้อม สำรองการใช้วิทยุสื่อสารของงานป้องกันฯ ให้มีความพร้อมในการใช้งาน และทุกกองต้องสำรองพัสดุ ทรัพย์สินในแต่ละกอง ซึ่งกองคลังได้สำรองส่งมาให้ผมแล้ว ฝากท่านปลัดฯ ดูแลในเรื่องนี้ให้ด้วยครับ

นางจารีวัฒน์ กุลเจริญ  
ปลัดเทศบาลฯ

ขออนุญาตท่านนายกฯ ค่ะ เราได้ดำเนินการตรวจพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการตรวจข้อเท็จจริง ซึ่งแต่ละกองฯ ได้รายงานมาแล้วว่าอันไหนชำรุด อันไหนยังใช้ได้ดี ทางพัสดุได้นำเสนอมาแล้ว และจึงให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะ หลังจากนั้นจะมีคณะกรรมการราคากลางตรวจสอบพัสดุที่จะจำหน่าย ฝากให้คุณโสภางค์ในเรื่องคณะกรรมการตรวจข้อเท็จจริงให้รวดเร็วขึ้น เราจะได้จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดออกไปอะไรที่จำหน่ายไม่ได้ก็ตีค่าเป็น ๐ และพัสดุที่ยังจำหน่ายไม่ได้ก็ให้พิจารณากันอีกครั้งค่ะท่านนายกฯ

นายณรงค์ แซ่ไข่  
นายกเทศมนตรี

ผมอยากถามถึงลำโพงกระจายเสียงที่วางอยู่ใต้บันได ซึ่งคุณทักษิณได้ดูแลอยู่ และอุปกรณ์ เอกสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ควรจัดเก็บให้เป็นระเบียบ เพื่อไม่ให้สำนักงานของเรารกรุงรัง ไม่สวยงามครับ

นางจิระวรรณ รุ่งฤทัยวัฒน์  
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

อยากเพิ่มเติมเรื่องที่คุณธิดารัตน์ได้คุยในเรื่องของ ITA ว่าแต่ละกองที่มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสังคม ควรมีการบันทึกภาพกิจกรรมและส่งให้กับคุณเสาวนีย์ เพื่อนำภาพลงเว็บไซต์ของเทศบาลฯ เพราะคะแนนบางตัวในการประเมิน ITA มีผลต่อการประเมิน LPA ในด้านที่ ๕ จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เทศบาลฯ ได้ดำเนินการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกกองที่มีการทำกิจกรรมนำภาพมาให้คุณเสาวนีย์ เพื่อนำภาพลงเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ เพราะเมื่อมีการตรวจ LPA จะมีการตรวจสอบทางเว็บไซต์ ส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้คะแนนน้อย คือ ข้อมูลบางส่วนไม่ได้ลงเว็บไซต์ และข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน จึงขอความร่วมมือให้แต่ละกองส่งภาพด้วยค่ะ

ขณะนี้งบประมาณของสำนักปลัดฯ มีเงินเหลือประมาณเกือบ ๔ ล้านบาท ถ้ากองช่างต้องการเงินไปใช้จ่ายในส่วนที่ขาดอยู่ สามารถมาพูดคุยกันได้ ขอขอบคุณค่ะ

นายณรงค์ แซ่ไซ้  
นายกเทศมนตรี

คุณทักษิณมีปัญหาอะไรพูดคุยหรือไม่ อาจจะเหนื่อยหน่อยครับ เพราะผมทำงานเชิงรุก และสท. ๑๒ คน ได้นำเสนอโครงการฯ ต่าง ๆ มา ถ้าคนละ ๕ เรื่อง ก็เหนื่อยแล้ว สท. ใหม่ อาจจะไม่ค่อยเข้าใจระเบียบฯ ในการดำเนินการก็ต้องช่วย ๆ กัน เชิญคุณศศิวิทย์ครับ

นายศศิวิทย์ แก้วแกมจันทร์  
ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่างจะรายงานความคืบหน้าของงานกองช่าง คือ

๑. ถนนคอนกรีต ๒ สาย ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒. บล็อกท่อเหลี่ยมที่หินลับ ซึ่งได้ส่งเอกสารขออนุมัติพัสดุมาแล้ว เพื่อจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
๓. การปรับปรุงป้อมยามให้เป็นที่ตั้งพระพุทธรูป ได้ผ่านการประมาณการแล้ว และเรียนท่านปลัดฯ ให้บันทึกฯ มาให้ด้วยครับ กองช่างจะส่งรายละเอียดประมาณการไปให้ครับ
๔. เรื่องจัดสถานที่ปล่อยปลาวันแม่แห่งชาติ ทางกองช่างได้ประมาณการไว้เรียบร้อยแล้ว

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กองช่างมีงบประมาณ ๙ ล้านบาท.....

๕. งานปรับปรุงห้องน้ำที่ศาลาประชาคม เมื่อวานนี้ ทางกรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มาประสานงานกับผม ให้เราดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เสร็จสิ้น การไฟฟ้าฯ จึงจะมาติดตั้งอุปกรณ์หลักให้ และเรื่องมิเตอร์ประปา ซึ่งได้รับแพคเกจจากการประปาฯ แล้ว ค่าติดตั้งมิเตอร์ประมาณ ๘,๐๐๐ กว่าบาท มีค่าประกันที่ค่อนข้างแพง เพราะเป็นพื้นที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อความเสถียร ถ้ามีบ้านเลขที่จะไม่แพง และการปรับปรุงห้องน้ำ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เงินกองช่างไม่มี จึงต้องรบกวนปลัดฯ ครับ

นายณรงค์ แซ่ไซ้  
นายกเทศมนตรี

ในส่วนของกองช่าง ผมได้มอบหมายให้รองนายกฯ สุทธิรักษ์ ดำเนินการและดูแล ซึ่งบางครั้ง สท. จะถามเรื่องความคืบหน้าตัวโครงการต่าง ๆ ให้ตอบไปว่าเป็นนโยบายของผู้บริหาร คุณศศิวิทย์จะได้ไม่หนักใจ

นายศศิวิทย์ แก้วแกมจันทร์  
ผู้อำนวยการกองช่าง

คือผมจะตอบว่าให้ สท. เขารอโครงการฯ สักนิด เพราะมีกฎหมายมาใหม่ที่เราสามารถกันเงินได้ถึง ๓ ปี ปลายปีนี้จะคุยกันกับทางกองช่าง ถ้าโครงการไหนยังไม่ได้ทำ ก็ให้กันเงินไว้ เพื่อให้ สท. สบายใจว่าโครงการฯ นั้น ๆ จะดำเนินการ แต่อาจจะล่าช้า เพราะกองช่างมีงานยุ่งในหลาย ๆ เรื่อง และเราจะทยอยทำโครงการต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ครับ

นายณรงค์ แซ่ใช้  
นายกเทศมนตรี  
นางสาวโสภา จันท์แก้ว  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
นายสุทธิรักษ์ มั่นคง  
รองนายกเทศมนตรีฯ

ขอขอบคุณคุณศศิวิทย์ มีอะไรเสริมครับคุณโสภา เชิญครับ

ตามที่คุณศศิวิทย์ได้คุยในเรื่องโครงการฯ ของกองช่าง มี ๕ - ๖ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ถ้าให้รีบดำเนินการให้ทันในปีงบประมาณนี้ได้หรือไม่คะ

เรียนนายกฯ และหัวหน้ากอง/ฝ่ายทุกท่านครับ ตามที่ได้เคยคุยกัน ถ้าโครงการฯ ดำเนินการพร้อมกันทั้งหมด อาจจะไม่สามารถดำเนินการจ้างเหมาได้ทัน เพราะผู้รับจ้างเหมาไม่สามารถทำงานได้ทันเวลา ซึ่งผมเห็นว่าการกันเงินจะเหมาะสมกับการดำเนินการมากกว่า งานจะออกมาดีกว่า การคุมงานก็จะไม่ทันตามกำหนด การบริหารจัดการอาจจะไม่เรียบร้อย ซึ่งตามที่คุณศศิวิทย์ได้แจ้งไป ผมอยากให้มีการกันเงินตามนั้นมากกว่า แต่ก็อยากให้คุณโสภาสบายใจด้วยครับ

นางสาวโสภา จันท์แก้ว  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
นายศศิวิทย์ แก้วแกมจันทร์  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อมีการกันเงิน ทาง สตง. อาจจะมีคำถามกับทางเทศบาลฯ เมื่อมาตรวจสอบบัญชี

ผมตอบได้ครับว่า แต่ละโครงการกว่าจะดำเนินการไปได้ มันยากขนาดไหน เรามีภาระหน้าที่เยอะ ไม่ใช่เฉพาะการควบคุมงานนะครับ ประชาชนจะได้ประโยชน์จากโครงการฯ ที่จะดำเนินการ จึงคิดว่าการกันเงินเป็นประโยชน์ แต่กองช่างทำงานไม่ทันจริง ๆ ครับ เพราะขณะนี้กองช่างทำโครงการฯ ๙ ล้านบาท ผมก็ทำงานหนักมาก ทั้งเขียนแบบ การประมาณการ ภาระเยอะ และพนักงานกองช่าง ๔ - ๕ คน ก็ทำงานหนักกันทุกคน เพราะฉะนั้นถ้างานมีมากกว่านี้ เราทำไม่ทันจริง ๆ ออกจะแตกกันแล้วครับ จึงขอแจ้งผู้บริหารว่า ควรปล่อยงานตามความเหมาะสม และผมขอกันเงินดีกว่าครับ

นายสุทธิรักษ์ มั่นคง  
รองนายกเทศมนตรีฯ  
นางจาริวัฒน์ กุลเจริญ  
ปลัดเทศบาลฯ

ผมขอหารือท่านปลัดฯ ครับ

ถ้าพูดตามเจ้าหน้าที่งบประมาณ เหตุผลที่คุณโสภายุติ เหตุผลที่คุณศศิวิทย์ยุติ และเหตุผลที่คุณสุทธิรักษ์ยุติ ปลัดฯ เข้าใจ แต่อย่าลืมว่า เรากันเงินไว้เมื่อปีที่แล้ว แล้วปีนี้เราไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งมันสำคัญ และปลัดฯ ได้ดูตามเทศบัญญัติ เรื่องการซ่อมแซมถนน ๑,๐๔๐,๐๐๐.- บาท จริง ๆ เป็นเรื่องสำคัญและควรจะทำ แต่เนื่องจากกองช่างมีภาระคุมงานไม่ทัน ระยะเวลาการทำคอนกรีตต้องใช้เวลา อันนี้เราเข้าใจ แต่ในเชิงบริหาร และในเรื่องของแผนฯ การจัดหาพัสดุ ซึ่งจะต้องมีการปรับแผนฯ ใหม่ เราไม่ได้ดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ ขอแนะนำในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณและฐานะปลัดฯ ด้วย อยากทราบในส่วนโครงการที่ค้างเก่า ซึ่งไม่ทราบว่ามีโครงการ อยากให้บริหารเวลาที่เหลืออยู่ให้ทัน ให้ลงนามสัญญา เมื่อมีการกันเงิน ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาฯ อีก เพราะจะเห็นว่าสภาฯ จะมีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเหมือนที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไร การบริหารโครงการฯ ของเก่าเสียก่อน ส่วนของโครงการฯ ปีใหม่ เรื่องการซ่อมแซมอาคาร อาจจะเริ่มเดือนตุลาคม ก็ไม่น่าจะเสียหายอะไร ฝากผู้บริหารและน้อง ๆ ด้วยค่ะ ขอขอบคุณค่ะ



นายณรงค์ แซ่ใช้  
นายกเทศมนตรี

ได้ครับ การทำงานต้องอาศัยการร่วมมือกันของทุก ๆ ฝ่าย ความสามัคคีกัน  
เป็นเรื่องสำคัญ มีปัญหาอะไรก็ขอให้ช่วยเหลือกันพูดคุยกันครับ วันนี้การประชุม  
พอสมควรแก่เวลาแล้ว จึงขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น.

ลงชื่อ            วินัส เรืองนาค            ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นางวินัส เรืองนาค)

ลงชื่อ            อัญชลี อีสสภาพ            ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นางสาวอัญชลี อีสสภาพ)



